

CAGLIERO 11

Bản tin sinh động truyền giáo Salêdiêng



Ngày 11 tháng 11 năm 2011

Các anh em hội viên thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm chuyến truyền giáo Salêdiêng đầu tiên, cha mời anh em cùng chiêm ngắm con tim truyền giáo của Don Bosco. Từ khoảng sân nhỏ Valdocco, ngài luôn ước mơ vươn đến người trẻ trên khắp thế giới để mang chúng đến với Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi để hiểu về nhân quan và con tim truyền giáo của ngài nếu như chúng ta muốn biết rõ toàn bộ về con người của Don Bosco. Ngài càng gửi nhiều hội viên đi truyền giáo, thì càng nhiều người trẻ đến xin gia nhập tu hội Salêdiêng. Cha tin rằng Chúa đang mời gọi nhiều người trong số 500 tập sinh gia nhập tu hội mỗi năm để đi truyền giáo Ad gentes- Ad extra- Ad vitam. Hiện nay mỗi năm có khoảng 30 hội viên Salêdiêng quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi: "Hãy đi ... thu thập môn đệ khắp mọi dân tộc (Mt 28: 18- 20)".

Mỗi người trong chúng ta có thể giúp đỡ hoạt động truyền giáo của Tu hội đặc biệt thông qua việc cầu nguyện cho các ơn gọi truyền giáo, thông biết những nhu cầu truyền giáo lớn lao của Giáo hội hoàn vũ. Hiện nay trên thế giới, ít nhất có khoảng 5 tỉ người chưa biết Chúa Giêsu Kitô. Đây cũng là lời mời gọi để kiểm tra lại cách thức chúng ta sống tận căn niềm tin và đời thánh hiến của chúng ta. Cùng lá thư này, cha gửi cho anh em danh sách của **những nhu cầu khẩn thiết của Tu Hội trong năm 2012**, đã được cha Bê Trên Cả cập nhật.

Có một vài bước hướng đến việc truyền giáo Ad gentes nhằm giúp các hội viên phân định tốt hơn về ơn gọi truyền giáo trong ơn gọi Salêdiêng: (1) đào luyện truyền giáo, (2) sự phân định ban đầu (trong trang [http:// tinyurl.com/5wzjsqf](http://tinyurl.com/5wzjsqf)), sau đó là đơn gửi cho cha Bê Trên Cả. Mỗi ứng viên có thể hoàn toàn sẵn sàng phục vụ theo sự sắp xếp của tu hội, tuy nhiên người đó có thể đưa ra sở thích của mình hoặc những khuynh hướng cụ thể hướng đến vùng truyền giáo cụ thể. (3) Quá trình phân định kết thúc bằng một **cuộc trao đổi giữa Tổng Cố Vấn Đặc Trách Truyền Giáo và Giám Tỉnh của ứng viên**. (4)



Các thành viên trong đợt xuất phát truyền giáo lần thứ 142

Sau kết quả tích cực của tiến trình phân định, cha Bê Trên Cả chỉ định cho ứng viên đến một nơi cụ thể, (5) Tất cả những nhà tân truyền giáo sẽ được mời tham dự khóa học dành cho những nhà tân truyền giáo tại Roma vào tháng 9 năm 2012, (6) cuộc xuất phát truyền giáo lần thứ 143 sẽ diễn ra tại Valdocco, do Cha Bê trên Cả chủ tọa vào ngày 29 tháng 09 năm 2012.

Để thực hiện cuộc phân định tốt, cha mời gọi anh em gửi đơn cho cha, hoặc có thể gửi trực tiếp cho cha Bê Trên Cả càng sớm càng tốt (trước ngày 31 tháng 01 năm 2012).

Cha trao phó lời kêu gọi quảng đại truyền giáo năm 2012 này trong tay Mẹ Maria, tại Muniguda ở Orissa, Ấn Độ, nơi mới đây có nhiều anh chị em tín hữu đã làm chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô qua việc từ đạo của họ.

Václav Klement

Cha Václav Klement, SDB
Tổng Cố Vấn Truyền Giáo Salêdiêng

Châu Phi

Cầu nguyện cho các tín hữu nam nữ trong gia đình Salêdiêng đang sống và làm việc tại Châu Phi, đặc biệt tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo, để họ trở thành đầu chỉ hùng hồn của lời loan báo hiệp thông giữa những người trẻ.

Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Phi đã nhấn mạnh: " Giáo hội mong đợi nhiều nơi chứng tá của các cộng đoàn tu sĩ, thể hiện qua sự đa dạng chủng tộc, đất đai và dân tộc. Bằng chính đời sống chung, họ công bố rằng Thiên Chúa không phân biệt người này và người khác, tất cả đều là con của ngài, là thành viên trong cùng một gia đình, sống hài hòa trong sự đa biệt và hòa bình. Giới trẻ Châu Phi, không hài lòng với thuyết định mệnh của sự chia rẽ giữa các bộ lạc sắc tộc, cần thiết một cách đặc biệt chứng tá này."



Ý Truyền Giáo Salêdiêng

Những nhà truyền giáo cho đợt xuất phát truyền giáo lần thứ 143.

CHÂU PHI

Quốc gia- Tỉnh dòng	Ngôn ngữ	Những đặc tính của vùng và những phẩm chất cần thiết nơi các nhà truyền giáo.
Ethiopia - AET	Tiếng Anh, tiếng địa phương	Quyền tông tòa tại Gambella từ năm 2000, rất ít hội viên Salêdiêng, cơ hội cho việc Tin Mừng hóa, giai đoạn ban đầu của Giáo Hội.
Morocco - FRB	Tiếng Pháp	Bối cảnh Hồi giáo, trường dạy nghề, sứ mệnh sống đời chứng tá và phục vụ, ngoại trừ các hình thức loan báo Tin Mừng.
Nigeria - AFW	Tiếng Anh, tiếng địa phương	Salêdiêng đã hiện diện 200 năm tại Nigeria, tiến trình đô thị hóa tại Lagos, ít hội viên Salêdiêng, nhu cầu phát triển ơn gọi.
Dem. Rep. Congo - AFC	Tiếng Pháp, tiếng địa phương	Bắt đầu với sự hiện diện của Salêdiêng, là nơi có thể phát triển công cuộc loan báo Tin Mừng
Tunisia - IRL	Tiếng Ả Rập	Bối cảnh Hồi giáo, trường dạy nghề, đòi hỏi đời sống chứng tá và phục vụ, ngoại trừ các hình thức loan báo Tin Mừng.
Uganda - AGL	Tiếng Anh, tiếng địa phương	Bước đầu Tin Mừng hóa, chiến tranh ở miền Bắc đã kết thúc, Salêdiêng hiện diện lần thứ tư.

CHÂU Á CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Azerbaijan - SLK	Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Azeri	<i>Missio sui iuris</i> , có khoảng 600 tín hữu địa phương, 3000 tín hữu nhập cư, bối cảnh Hồi giáo; nhu cầu quốc tế hóa trong cộng thể.
China services - CIN	Tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Quảng Đông	Cần hội viên trẻ trong các tỉnh (Macau, Hong Kong, Taiwan), nhu cầu phát triển ơn gọi Salêdiêng, cần các sư huynh, sự đa dạng về ngôn ngữ
Indonesia - ITM	Tiếng Anh, tiếng Indonesia	Cần chuyên viên dạy trong các trường kỹ thuật, hội viên có thâm niên (trên 50 tuổi) như nhà đào luyện, cha giải tội, nhà linh hướng.
New Zealand - AUL	Tiếng Anh, tiếng địa phương	Salêdiêng mới hiện diện năm 2010, làm việc nơi các giáo xứ, Giúp cho các thanh thiếu niên đang gặp nguy hiểm.
Pakistan - FIS	Tiếng Anh, tiếng Urdu	Ít hội viên Salêdiêng, môi trường Hồi Giáo, làm việc trong các trường nghề đẩy mạnh ơn gọi Salêdiêng, cần các sư huynh, nhà đào luyện.
Timor Leste - ITM	Tiếng Anh, tiếng Tetum, tiếng Bồ Đào Nha	Cần những chuyên gia trong các trường kỹ thuật, những hội viên có kinh nghiệm (từ 50 tuổi) như các nhà đào luyện, giáo sư, hướng dẫn thiêng liêng.

CHÂU MỸ

Bolivia - BOL	Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng địa phương	Làm việc giữa những nhóm dân bản địa (Kechua, Aymaras), công cuộc Tin Mừng hóa, quan tâm phát triển trường học và kinh tế xã hội.
Brazil - BMA	Tiếng Bồ Đào Nha	Làm việc giữa những nhóm dân bản địa, khí hậu rừng Amazon.
Brazil - BPA	Tiếng Bồ Đào Nha	Những thách đố trong việc Tin Mừng hóa trong xã hội hiện đại, đặc biệt dân thân trong các công cuộc xã hội.
Cuba - ANT	Tiếng Tây Ban Nha	Ít hội viên Salêdiêng, chế độ Cộng Sản, giáo xứ và trung tâm trẻ, bước đầu công cuộc Tin Mừng hóa.
Peru - PER	Tiếng Tây Ban Nha, tiếng địa phương	Quyền tông tòa tại Pucallpa, ít hội viên, có các nhóm dân tộc khác nhau: 2. Valle Sagrado (Kechua), 3. Yurimaguas (San Lorenzo missions)
Uruguay - URU	Tiếng Tây Ban Nha	Là quốc gia đang bị tục hóa nhất tại Châu Mỹ Latinh, cần Tin Mừng hóa cho người trẻ.
USA - SUE - SUO	Tiếng Anh, Tây Ban Nha	Làm việc cho người nhập cư, đặc biệt người gốc Tây Ban Nha trong các (giáo xứ, nguyện xá, trung tâm trẻ, các công tác xã hội).

CHÂU ÂU

Austria - AUS	Tiếng Đức	Làm việc trung tâm trẻ, nguyện xá, giáo xứ, cho người nhập cư, trong phong trào giới trẻ Salêdiêng.
Albania, Kosovo - IME	Tiếng Ý, tiếng Albani	Công cuộc Tin Mừng hóa, ít hội viên Salêdiêng, đặc biệt là các sư huynh.
Belgium - BEN	Tiếng Flemish	Làm việc cho người nhập cư, nhu cầu xây dựng cộng thể quốc tế.
Belgium - FRB	Tiếng Pháp	Trường học, trung tâm trẻ tại Brussel.
Bulgaria - CEP	Tiếng Bulgaria, Rom	Nhu cầu xây dựng cộng thể quốc tế, làm việc cho người nhập cư.
France - FRB	Tiếng Pháp	Môi trường giáo xứ, làm việc cho người nhập cư.
Great Britain - GBR	Tiếng Anh	Cần các hội viên Salêdiêng trẻ làm việc nơi trường học, cho người di dân, trung tâm tĩnh tâm.
Ireland - IRL	Tiếng Anh	Giáo xứ, trường học, trung tâm trẻ, làm việc tông đồ cho các sinh viên đại học.
Italy - ICC	Tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha	Làm việc cho người nhập cư trong các dự án của thành phố Genova và Roma.
Russia - EST	Tiếng Nga	Làm việc nơi giáo xứ, trường học, trung tâm trẻ tại Moscow, Gatchina, Rostov.